



เลขที่: 11124
วันที่: 29 พ.ย. 2562
เวลา: 15.46

เลขที่: 5701
วันที่: 29 พ.ย. 2562
เวลา: 14.71 น.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
King Mongkut's University of Technology Thonburi

ที่ว.7601.5(มพ) 023

21 พฤศจิกายน 2562

เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรม

เรียน อธิการบดี/คณบดี/หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าสาขาวิชา

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการจัดอบรมและใบสมัคร

2. บันทึกขออนุมัติจัดอบรม

ด้วยโครงการวิศวกรรมอาสา มูลนิธิเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (องค์กรแม่ข่ายสภาวิศวกร) ได้กำหนดจัดอบรมเชิงวิชาการหลักสูตร “การขยายเวลางานก่อสร้างโดยใช้วิธี CPM และกรณีศึกษาข้อพิพาทในชั้นศาล รุ่น 3” ในระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น.-16.00 น. ณ โรงแรมจัสมินซิตี สุขุมวิท 23 กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแนวคิด และปัญหาอุปสรรคต่างๆ ตลอดจนประเด็นสำคัญต่างๆ ของการขอขยายระยะเวลาการก่อสร้างตามสัญญา ให้ผู้เข้าอบรมได้เห็นภาพรวมของขั้นตอนการวางแผนงาน การขอขยายเวลาการก่อสร้าง และแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าอบรมและวิทยากร และให้ผู้เข้าอบรมได้เห็นแนวคิดวิธีการวางแผนงานอย่างมีหลักการ และความเชื่อมโยงกับการขอขยายระยะเวลาการก่อสร้างตามสัญญา พร้อมทั้งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

ในการนี้ มูลนิธิฯ จึงใคร่เรียนเชิญท่านหรือส่งบุคลากรในสังกัดของท่านเข้าร่วมอบรมหลักสูตรดังกล่าว โดยมีอัตราค่าลงทะเบียนท่านละ 6,000.- บาท (หกพันบาทถ้วน) และถ้าโอนเงินค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2562 จะเสียค่าลงทะเบียนเพียงท่านละ 5,500 บาท (ห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) (ราคานี้รวมค่าอาหารว่าง อาหารกลางวันและเอกสารประกอบการบรรยายแล้ว ไม่รวมค่าที่พัก และค่าเดินทาง) ผู้เข้าร่วมอบรมมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ จากต้นสังกัดได้ตามระเบียบของทางราชการ เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาจากต้นสังกัด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณจิรวรรณ อ่องแดง หรือคุณโสภิตา ดาราหงษ์ โทรศัพท์ 0-2470-8304, 089-412-7769 โทรสาร 0-2470-8046 หรืออีเมลล์ f-kmutt@hotmail.com

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรม และโปรดประชาสัมพันธ์การจัดอบรมดังกล่าวต่อด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(รศ.เกษม เพชรเกตุ)

ประธานโครงการวิศวกรรมอาสา

มูลนิธิเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


๒๕๘ อธิการบดี

- อธิการบดีแห่งใหม่ได้ประกาศการมอบหมาย ๒๐ วิชาให้รับผิดชอบ
- ภาควิชาการศึกษาศาสตร์และเทคโนโลยี ๕ วิชา
- ภาควิชาการศึกษาศาสตร์และเทคโนโลยี ๕ วิชา
- ภาควิชาการศึกษาศาสตร์และเทคโนโลยี ๕ วิชา


อ. อธิการบดี


อ. อธิการบดี

อ. อธิการบดี ๒๕๘ อธิการบดี


๔ ๕๐ ๒

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา พงษ์พิริยะเดช)

อธิการบดี ภาควิชาการศึกษาศาสตร์และเทคโนโลยี

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน มูลนิธิเพื่อการพัฒนา มจร. สำนักงานอำนวยการ โทรศัพท์ 0-2470-8303-4 โทรสาร 02-470-8302
ที่ อว 7601.5/มพ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562
เรื่อง ขออนุมัติจัดการฝึกอบรมเชิงวิชาการ

เรียน รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ

โครงการวิศวกรรมอาสา มูลนิธิเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับ บริษัท เคที กรุ๊ป (2019) จำกัด ได้กำหนดจัดอบรมหลักสูตร “การขยายเวลางานก่อสร้างโดยใช้วิธี CPM และกรณีศึกษาข้อพิพาทในชั้นศาล รุ่น 3” ขึ้น ในวันที่ 17-18 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น.-16.00 น. ณ โรงแรมจัสมินซิตี สุขุมวิท 23 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อบรมมีความเข้าใจในขั้นตอนการวางแผนงาน และการพิจารณาขอขยายระยะเวลาการก่อสร้างตามสัญญา รวมถึงการพิจารณาคดีข้อพิพาทจากการขอขยายระยะเวลาในชั้นศาล และแนวทางการระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ยังได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าวร่วมกัน ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีทักษะ ความรู้มีแรงบันดาลใจในการทำงาน และจะมีส่วนช่วยให้โครงการประสบความสำเร็จได้

โดยเก็บค่าลงทะเบียนท่านละ 6,000.- บาท (หกพันบาทถ้วน) และท่านละ 5,500.- บาท (ห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อโอนเงินภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2562 (ราคานี้รวมค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน และเอกสารประกอบการฝึกอบรมแล้ว ไม่รวมค่าที่พักและค่าเดินทาง) ผู้เข้าร่วมอบรมมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ จากต้นสังกัดได้ตามระเบียบของทางราชการ เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาจากต้นสังกัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติการจัดการฝึกอบรมดังกล่าว

(รศ.เกษม เพชรเกต)

ประธานโครงการวิศวกรรมอาสา

มูลนิธิเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

อนุมัติ

(รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร)

รองอธิการบดีอาวุโส ฝ่ายวิชาการ



วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างความตระหนักรู้ ความรู้ ความเข้าใจแนวคิด และปัญหาอุปสรรคต่างๆ ตลอดจนประเด็นสำคัญต่างๆ ของการขยายระยะเวลาการก่อสร้างตามสัญญา
- เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เห็นภาพรวมของขั้นตอนการวางแผนงาน การขยายเวลาการก่อสร้าง และเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ระหว่างผู้เข้าอบรมและวิทยากร
- เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เห็นแนวคิด วิธีการวางแผนงานอย่างมีหลักการ และความเชื่อมโยงกับการขยายระยะเวลาการก่อสร้างตามสัญญา พร้อมทั้งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารโครงการได้

กลุ่มเป้าหมาย

เหมาะสำหรับผู้ที่พัฒนาโครงการสิ่งทริมทรัพย์ ผู้รับเหมาก่อสร้าง ผู้ควบคุมงานโครงการ วิศวกร สถาปนิก และผู้ที่มีความสนใจ เกี่ยวกับการขยายระยะเวลาการก่อสร้างตามสัญญา และกรณีศึกษาหากมีข้อพิพาทในชั้นศาล

หลักการและเหตุผล

งานก่อสร้างในปัจจุบันมีความสลับซับซ้อนในกระบวนการก่อสร้างมากขึ้นกว่าในอดีตมาก โดยเฉพาะอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่พิเศษ เนื่องจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ ที่มีมากขึ้น ทำให้บริเวณพื้นที่ใจกลางธุรกิจมีอาคารที่ทันสมัยและอัจฉริยะมากขึ้น รวมถึงพื้นที่ก่อสร้างอาคารที่อยู่ในเขตชุมชนเมืองที่มีความแออัดของพื้นที่ก่อสร้างอาคาร ทำให้การก่อสร้างอาคารต้องมีการวางแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถใช้ในการบริหารเวลาของโครงการได้ แต่เนื่องจากโครงการก่อสร้างมีปัจจัยที่มีผลกระทบต่อโครงการมากมาย ทำให้หลายโครงการเกิดความล่าช้า และเป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาของโครงการตามสัญญาตามมา โดยหากผู้ขยายเวลามีหลักการและสามารถชี้แจงสาเหตุ รวมถึงระยะเวลาที่ต้องล่าช้าออกไปอย่างมีหลักการตามแผนงานของโครงการ ก็จะทำให้ผู้พิจารณาการขยายเวลาจะสามารถพิจารณาได้อย่างรวดเร็ว และเหมาะสมมากขึ้น ส่งผลให้โครงการบรรลุเป้าหมายตามทิวางไว้

ดังนั้นเนื้อหาของหลักสูตร “การขยายเวลาการก่อสร้างโดยใช้วิธี CPM และกรณีศึกษาข้อพิพาทในชั้นศาล” จะมีการสอนให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้พื้นฐาน และมีความเข้าใจในขั้นตอนการวางแผนงาน และการพิจารณาการขยายระยะเวลาการก่อสร้างตามสัญญา รวมถึงการพิจารณาคดีข้อพิพาทจากการขยายระยะเวลาในชั้นศาล และแนวทางการระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ยังได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่องดังกล่าวร่วมกัน ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีทักษะ ความรู้ มีแรงบันดาลใจในการทำงานและจะมีส่วนช่วยให้โครงการประสบความสำเร็จได้

หลักสูตรอบรมเชิงวิชาการ

การขยายเวลาการก่อสร้างโดยใช้วิธี CPM และกรณีศึกษาข้อพิพาทในชั้นศาล รุ่น 3

(ได้รับหน่วยพัฒนาวิชาชีพ (PDU) 18 หน่วย)

วันที่ 17 - 18 ธันวาคม 2562

เวลา 09.00 - 16.00 น.

ณ ห้องออกติง โรงแรมจัดสินชิตี (สุขุมวิท 23)

จัดโดย

มูลนิธิเพื่อการพัฒนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

(องค์กรแม่ข่ายสภาวิศวกร)